



TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH
TP. BẮC NINH - VIỆT NAM
Tel: +84 (241) 382 1438
Fax: +84 (241) 382 4843
Email: vptgmbn@gmail.com

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

THƯ HIỆP THÔNG VỚI NGỌC LÂM

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo phận Bắc Ninh,

Lòng tôi thấy tan nát khi nhận được tin mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập và nhiều anh chị em bị thương tích và tử nạn. Tôi đã gửi lời phân ưu và an ủi đến cha xứ Thái Nguyên Phanxicô Xaviê, tôi đã liên lạc với cha Tổng Đại diện Giuse, cha Giám đốc Caritas Phanxicô Xaviê và cha Thủ quỹ Gioakim nhằm tìm cách tốt nhất để chăm sóc cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi tin là tất cả anh chị em trong toàn Giáo Phận không ai là không cảm thấy đau đớn trong sự vụ này. Chúng ta cùng dâng lên Chúa nỗi đau này và xin Ngài nâng đỡ ủi an.

Tất cả 48 anh chị em bị thương tích và 3 anh em chịu tử nạn đều là những giáo dân nhiệt thành, họ đã bị nạn ngay giữa lúc đang xây dựng ngôi nhà Chúa nơi quê hương mình. Tôi xin được chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng với 3 người vợ mất chồng và các con mất cha, với những người thân là cha mẹ, vợ chồng, con cái của những người đang chịu thương tích. Nỗi đau thương của anh chị em Ngọc Lâm cũng là nỗi đau thương chung của tôi và toàn Giáo Phận. Biết nói thế nào đây? Anh chị em đã quảng đại dâng hiến sức lực của mình, hi sinh đến cả mạng sống mình vì một lòng nhiệt thành dựng xây Nhà Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá đang cùng chịu đau thương với anh chị em và nâng đỡ ủi an anh chị em. Trong sâu thẳm của niềm tin vào Chúa, lời Ngài đang vang lên đầy an ủi cho chúng ta: *Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ. Và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng.* (x. Gr 31,13). Sự hi sinh của anh chị em như những hạt giống gieo vào lòng đất và sẽ trở sinh những hoa trái tốt tươi.

Hôm nay đúng vào ngày mở đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo trên toàn thế giới, để sống màu nhiệm hiệp thông giữa các chi thể trong thân thể Giáo Hội: cùng đau nỗi đau của nhau, cùng khóc với ai đang khổ sầu, tôi mời gọi anh chị em toàn Giáo Phận bày tỏ tấm lòng đồng cảm của mình. Lúc này, các nạn nhân và gia đình của họ đang cần chúng ta. Tất cả chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cầu nguyện xin Chúa lau khô những giọt lệ, nâng đỡ những người đang đau thương và ban ơn bình an cho họ cùng gia đình, đồng thời, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để quảng đại sẻ chia những mất mát, những nỗi khó khăn mà những người bị nạn cùng gia đình họ phải chịu trong những ngày này và những ngày tháng tương lai phía trước. Hãy thực thi những nghĩa cử yêu thương trợ giúp để chúng ta luôn luôn ở bên anh chị em Ngọc Lâm. Sống như thế, thì từ một mái nhà thờ Ngọc Lâm sập xuống, chúng ta lại dựng lên và càng làm vững chắc mái ấm yêu thương hiệp nhất của gia đình Giáo Phận chúng ta.

Nguyện xin Chúa đón 3 người con đã hết lòng phụng sự Chúa khi còn ở trần gian về hưởng phúc Nhà Ngài và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Hiệp nguyện,

✠Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
Giám mục Bắc Ninh